

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	อนุมัติปริญญา	<p>อนุมัติปริญญานิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 524 ราย ได้แก่</p> <p>1) ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 521 ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 243 ราย - ปริญญาเอก จำนวน 61 ราย - ปริญญาโท จำนวน 182 ราย - ระดับปริญญาตรี จำนวน 278 ราย <p>2) ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ราย
2	<p>การปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 5) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 	อนุมัติ
3	คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นางรวิพร คูหิรัญ 2) นายวิชัย โชควิวัฒน์

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) นางรวิพร คูหิรัญ เป็นกรรมการ 3) นายวิชัย โชควิวัฒน์ เป็นกรรมการ 4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ 5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตตา จิตตสุโก เป็นกรรมการ 8) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ เป็นกรรมการ 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล ยี่ภู่ เป็นกรรมการ <p>และให้คณะกรรมการสรรหาคณะบดีดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ต่อไป</p>
4	<p>การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. และประกาศใช้บังคับต่อไป</p>
5	<p>ข้อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา – โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่อง จากปริญญาตรี (โครงการ 4+1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ – โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่อง (โครงการ 4+1) ให้ใช้อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตชาวไทย 2. อนุมัติให้กรณีที่มีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือมีหลักสูตรใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกินกรอบอัตราค่าธรรมเนียม ที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ (ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561) รวมถึงวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้พิจารณา

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
6	<p>การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559</p> <p>1) รายงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>2) รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการรายงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ดังนี้</p> <p>1. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p> <p>2. รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>และขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป</p>

